

Số: /TTr-UBND

Hoàng Xuân, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xem xét hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện phải giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trạm bơm Hoàng Khánh

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa
- Hội đồng BTHT&TĐC dự án Trạm bơm Hoàng Khánh
- Phòng TN&MT huyện Hoàng Hóa

Căn cứ Quyết định số: 3270/QĐ-BNN-KH, ngày ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chủ trương đầu tư Dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số: 980/QĐ-BNN-KH ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ văn bản số 6054/SNN&PTNT- KHTC ngày 24/12/2021 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất chủ trương giao UBND huyện Hoàng Hóa là chủ đầu tư Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa.

UBND xã Hoàng Xuân đã phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư dự án Trạm bơm Hoàng Khánh (xã Hoàng Xuân) tiến hành thực hiện các bước quy trình trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Trong phạm vi ảnh hưởng của dự án có 10 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng và thuộc diện phải di chuyển chỗ ở. Trong đó có 09 hộ gia đình cá nhân có diện tích đất ở, có nguồn gốc hợp pháp và đã được UBND huyện Hoàng Hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuộc diện được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, đủ điều kiện tái định cư, còn 01 hộ là gia đình bà Trần Thị Huấn có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Gia đình bà có 03 nhân khẩu một người bố là Trần Văn Tuấn đã ngoài 90 tuổi đang ốm nặng, bà và cô em gái là Trần Thị Luyện điều không có chồng. Gia đình bà là dân vạ trải trước đây sinh sống trên sông và không có chỗ ở ổn định, không có anh em, họ hàng thân thích. Năm 2016, thực hiện chính sách an sinh xã hội, UBND xã Hoàng Khánh (cũ) đã họp bàn và thống nhất cho gia đình bà mượn 50m² đất phía ngoài đê gần sông (là vị trí phải thu hồi để thực hiện dự án) dựng một ngôi nhà tạm để trú ngụ, gia đình bà không có đất nông nghiệp, sinh sống hoàn toàn bằng nghề trải lưới cuộc sống vô cùng khó khăn.

Thực hiện chủ chương của Nhà nước, gia đình bà chấp hành việc giải phóng đất bàn giao mặt bằng cho nhà nước xây dựng trạm bơm. Tuy nhiên nếu tháo dỡ nhà gia đình bà không có chỗ nào để ở.

Vậy UBND xã Hoàng Xuân đề nghị UBND huyện Hoàng Hóa xem xét có chính sách hỗ trợ gia đình về nhà ở, đất ở để gia đình bà ổn định cuộc sống.

Kính mong UBND huyện Hoàng Hóa, các phòng, ngành có liên quan xem xét. Hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội, cũng như hoàn thành việc phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trạm bơm Hoàng Khánh./.

Nơi gửi:

- Như (K/g);
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Hoài Nam